

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KL

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v hướng dẫn phát triển vùng nguyên liệu sản xuất gỗ thanh và viên nén năng lượng được cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 9265/UBND-NN ngày 13/7/2020 về việc phát triển vùng nguyên liệu sản xuất gỗ thanh và viên nén năng lượng được cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa hướng dẫn Công ty cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát, như sau:

- Về khả năng phát triển vùng nguyên liệu: Với quy mô đề xuất đầu tư vùng nguyên liệu gỗ để làm chứng chỉ FSC khoảng 30.000 ha trên địa bàn các huyện là hoàn toàn có thể thực hiện được. Tuy nhiên, để dự án có tính khả thi, tạo vùng nguyên liệu ổn định cho nhà máy đề nghị chủ đầu tư chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn về lâm nghiệp, UBND các huyện, các đơn vị có liên quan để khảo sát thực địa, xác định cụ thể vùng nguyên liệu để cấp chứng chỉ FSC. Trong đó cần đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội; thực trạng tài nguyên rừng; xác định rõ địa điểm, quy mô, diện tích các loại đất, cơ cấu cây trồng, cơ chế liên doanh liên kết với chủ rừng, thời gian thực hiện, các cam kết mang tính pháp lý để tránh sự trùng lấn, tranh chấp gây mất ổn định thị trường.

- Về cơ chế đầu tư, cơ chế hỗ trợ: Cần xác định rõ nguồn vốn của công ty, nguồn vốn huy động của các chủ rừng, các nguồn vốn hợp pháp khác, để đảm bảo tính khả thi của dự án. Đồng thời, xác định rõ cơ chế đầu tư của dự án: Là đầu tư toàn bộ hay đầu tư một phần, đầu tư không hoàn lại hay là cho vay theo lãi suất ưu đãi,... phương thức liên doanh, liên kết, cơ chế hưởng lợi giữa các bên khi sản phẩm được thu hoạch.

- Về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC): thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn như trên, đề nghị Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Hòa Phát nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi:
- Lưu: VT, KL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Việt Thái